

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư và Phát triển doanh nghiệp

Ngày 15/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư và Phát triển doanh nghiệp chủ trì họp Ban Chỉ đạo để kiểm điểm tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018, triển khai các nhiệm vụ trong năm 2019. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Năm 2018, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở nên kết quả thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả khá, môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cải thiện:

- Về thu hút đầu tư: Toàn tỉnh đã cấp mới cho 178 dự án, tăng vốn cho 71 dự án với tổng vốn đăng ký quy đổi đạt 645 triệu USD, trong đó vốn đăng ký mới quy đổi đạt 269,7 triệu USD, vốn đăng ký tăng thêm đạt 375,4 triệu USD (gấp 1,4 lần năm 2017); đã thu hút được một số dự án lớn như Khu sinh thái khe Hang Dầu (498 tỷ đồng); có thêm 157 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn thực hiện đối với dự án trong nước đạt 42.303 tỷ đồng (bằng 52,4% vốn đăng ký – tăng 8,9%), dự án FDI đạt 57.726 tỷ đồng (bằng 60% vốn đăng ký – tăng 18,8% so với năm 2017). Thu hút đầu tư FDI tiếp tục duy trì thứ hạng cao so với cả nước: đứng thứ 9 về số dự án FDI mới, thứ 12 cả nước về số vốn đăng ký và tăng thêm. Lũy kế đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 1.504 dự án đầu tư, trong đó có 1.126 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 80.728 tỷ đồng và 378 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đạt 4.276,1 triệu USD.

- Về phát triển doanh nghiệp: Có 1.238 doanh nghiệp được thành lập mới, giảm 1,4% cùng kỳ, đạt 82,5% kế hoạch (đúng thứ 18/63 tỉnh thành); tổng vốn đăng ký là 9.924 tỷ đồng, bằng 92% năm 2017. Trong năm có 154 doanh nghiệp hoạt động trở lại song cũng có 372 doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động. Tổng vốn thực hiện của các doanh nghiệp trong nước ước đạt 6.455 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 8.290 doanh nghiệp đăng ký với số vốn đăng ký là 55.178 tỷ đồng và 3.196 tỷ USD, trong đó có 7.924 doanh nghiệp trong nước và 369 doanh nghiệp FDI. Chia theo loại hình: Công ty TNHH một thành viên có 4.310 doanh nghiệp, chiếm 52,1%; Công ty TNHH hai thành viên trở lên có 2.041 doanh nghiệp, chiếm 24,7%; Công ty cổ phần có 1.449 doanh nghiệp, chiếm 17,6 %; Doanh nghiệp tư nhân có 463 doanh nghiệp, chiếm 5,6%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế:

- Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong công tác xây dựng các quy hoạch có liên quan còn chưa thật sự chặt chẽ dẫn tới chất lượng một số quy hoạch chưa cao; việc xin ý kiến đối với dự án đầu tư tuy đã có chuyển biến nhưng còn nhiều hạn chế; vẫn còn một số sở, ngành địa phương không tuân thủ đúng thời gian cho ý kiến hoặc không có văn bản trả lời dẫn đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án còn bị chậm so với thời gian quy định (Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm xử lý 51 hồ sơ; Sở Tài nguyên và Môi trường chậm tham gia ý kiến 47 hồ sơ; Sở Xây dựng chậm tham gia ý kiến 31 hồ sơ). Một số địa phương khi tham gia ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư không thực hiện việc cung cấp trích lục bản đồ quy hoạch sử dụng đất địa điểm thực hiện dự án theo quy định gây ra khó khăn cho công tác thẩm định các dự án; một số cơ quan khi tham gia ý kiến không thể hiện rõ quan điểm về chủ trương đầu tư dự án.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành chưa thực sự quyết liệt. Một số cơ quan, địa phương chưa thật sự chủ động, tích cực trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chưa kịp thời báo cáo với UBND tỉnh để tìm các giải pháp tháo gỡ cho nhà đầu tư. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

- Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đầu tư. Công tác xúc tiến đầu tư có đạt một số kết quả, song hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn ảnh hưởng tới tiến độ đầu tư của nhiều dự án; tiến độ đầu tư của nhiều dự án đầu tư còn chậm. Việc tuyên truyền, phổ biến của các cấp, các ngành về chủ trương thu hút đầu tư còn hạn chế. Nhận thức của một bộ phận nhân dân về pháp luật còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư.

- Công tác hậu kiểm còn chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý hoạt động của các dự án đầu tư trên địa bàn tại một số địa phương còn chưa tập trung dẫn tới một số dự án triển khai thực hiện khi không đầy đủ thủ tục về đầu tư, xây dựng, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng, xây dựng sai phép, một số trường hợp cố tình vi phạm nhưng chưa được xử lý dứt điểm (điển hình như Công ty TNHH MTV KK Bắc Giang đầu tư xây dựng chợ Hoàng Ninh, huyện Việt Yên; Công ty TNHH Mạ Thiên Đông xây dựng dự án “Xưởng gia công cơ khí chính xác và lắp ráp linh kiện điện tử” tại xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên sai so với giấy phép xây dựng được cấp...). Nhận thức của một số nhà đầu tư đối với các quy định của nhà nước trong triển khai các hoạt động đầu tư còn hạn chế nên vi phạm các quy định của pháp luật.

- Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN còn chậm, đặc biệt là các KCN Quang Châu và KCN Vân Trung (phần diện tích do Công ty TNHH S&G làm chủ đầu tư).

Trong thời gian tới, yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung khắc phục ngay các bất cập, hạn chế nêu trên, coi nhiệm vụ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và thường xuyên. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 06/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 10/11/2018 triển khai thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo tại các kỳ họp. Yêu cầu các ngành, địa phương nghiêm túc giải quyết các công việc còn tồn tại trong các kết luận.

- Các sở, UBND các huyện, thành phố cần nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong việc thu hút, quản lý đầu tư. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh; chủ động rà soát, bố trí cán bộ làm công tác thu hút đầu tư đáp ứng về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

- Chủ động nghiên cứu kỹ Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan trung ương để tổ chức tham mưu, chỉ đạo triển khai trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hơn nữa công tác hỗ trợ đầu tư từ việc chuẩn bị quy hoạch, khảo sát địa điểm và hướng dẫn, giúp các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Yêu cầu các ngành xem xét, rà soát lại các quy hoạch chuyên ngành, kịp thời đề xuất điều chỉnh những nội dung chòng chéo, bất cập; chủ động nắm bắt được các khó khăn, vướng mắc, cản trở tới quá trình thu hút đầu tư và nghiên cứu các chính sách pháp luật mới để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc ban hành cơ chế, chính sách và trong chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

- Chủ động hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, nhất là đối với các dự án đầu tư công, các dự án hạ tầng KCN, CCN, khu đô thị, khu du lịch đã chấp thuận đầu tư và các dự án lớn có nhà đầu tư quan tâm như: Các dự án sân golf tại huyện Việt Yên và huyện Lục Nam; các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; Dự án đầu tư xây dựng kho cảng tổng hợp Petro Bình Minh tại huyện Việt Yên của Công ty TNHH Petro Bình Minh; "Đầu tư xây dựng kho xăng dầu Yên Dũng" của Công ty TNHH thương mại Công Minh; dự án nhà ở xã hội tại KCN Vân Trung...

- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; trong đó các sở, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ thường xuyên rà soát văn bản QPPL theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chi tiết một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trình UBND tỉnh trong tháng 3/2019;

- Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 làm cơ sở triển khai các hoạt động thu hút đầu tư. Đồng thời, trên cơ sở kết quả rà soát các dự án án đầu tư theo Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh, tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời, kiểm tra xử lý những vi phạm đối với các nhà đầu tư cố tình vi phạm các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn.

- Cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, với mục tiêu tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn nữa, tạo sự hấp dẫn hơn nữa để thu hút được các dự án lớn, có hiệu quả tích; nghiên cứu việc thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

- Kiểm soát chặt chẽ các hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư đảm bảo theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ các dự án có biểu hiện đầu cơ, giữ đất để mua bán, chuyển nhượng để có biện pháp xử lý kịp thời. Không chấp thuận các nhà đầu tư triển khai các dự án mới trong khi có vi phạm tại các dự án đã triển khai trước hoặc có dấu hiệu đầu cơ, mua bán dự án; hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc và giám sát việc triển khai các dự án theo hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố lựa chọn các dự án có vị trí thuận lợi thương mại trên địa bàn các huyện, thành phố để tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

- Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh làm việc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về cơ chế để xây dựng đường nối từ đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn vào khu du lịch Khuôn Thần. Phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh để tham mưu bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2020.

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp cho các nhà đầu tư, chính quyền địa phương ở cơ sở và người dân hiểu, thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và xây dựng Danh mục các dự án đầu tư khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh làm cơ sở hỗ trợ các doanh nghiệp theo chính sách đặc thù của tỉnh; nghiên cứu xây dựng định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình phù hợp với Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

- Thực hiện việc công khai kết quả đánh giá việc xếp loại một số ngành, cơ quan trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở và trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đồng thời gửi Sở Nội vụ để làm cơ sở đánh giá xếp loại cơ quan, đơn vị.

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình xử lý hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư của các ngành, cơ quan liên quan vào ngày 15 và ngày cuối tháng hằng tháng; báo cáo về tình hình thực hiện các dự án BT hằng tháng và tình hình thực hiện các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư hằng quý.

3. Sở Xây dựng chủ trì, làm việc với UBND huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang để xem xét, bố trí, tạo mặt bằng kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội; tham mưu tổ chức đấu thầu thí điểm một số dự án theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng tại các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; ngăn chặn tình trạng xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng hoặc sai phép trên địa bàn tỉnh; tham mưu việc nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện các chính sách về đất đai liên quan đến việc lựa chọn các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp; tiếp tục chủ động hướng dẫn, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án tại KCN Quang Châu, KCN Song Khê – Nội Hoàng, KCN Hòa Phú, Trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang, khu nhà ở công nhân Vân Trung, Đình Trám, dự án Cụm cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hợp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF, nhà máy nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang...; chủ động hướng dẫn, giúp các địa phương, nhà đầu tư trong thủ tục giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư. Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương trong việc quản lý công tác bảo vệ môi trường tại các dự án có nguy cơ

ô nhiễm cao; nâng cao chất lượng thẩm định các báo cáo đánh giá môi trường đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tế. Đối với các vấn đề liên quan đến Luật Đất đai còn có nhiều cách hiểu khác nhau, chủ động trao đổi với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tỉnh, thành bạn để tham mưu áp dụng.

5. Sở Giao thông vận tải: Tăng cường công tác quản lý xe quá khổ, quá tải; tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông như: Đường vành đai IV, đường vành đai Đông Bắc thành phố Bắc Giang và cầu qua sông Thương, đường nối ĐT 293 vào cảng Mỹ An, huyện Lục Ngạn; cải tạo, nâng cấp ĐT 295 đoạn Vôi – Bến Tuần và Ngọc Châu – Thị trấn Thắng; đầu tư xây dựng đường vào Hồ Khuôn Thân, huyện Lục Ngạn và 08 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT cải tạo nâng cấp đường giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm tạo kết nối hạ tầng thu hút đầu tư..

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ được giao; thường xuyên theo dõi sát sao tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp để có chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn phát sinh; tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư KCN Vina Solar và bổ sung 09 KCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 vào quy hoạch khu công nghiệp Việt Nam; tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; tăng cường kiểm tra, không để xảy ra vi phạm về đầu tư xây dựng đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Chỉ đạo, đôn đốc Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang xây dựng hoàn thành 100% diện tích đất đã được GPMB tại KCN Quang Châu; Công ty TNHH S&G đầu tư hoàn thành 100% hệ thống hạ tầng kỹ thuật phần diện tích được giao làm chủ đầu tư tại KCN Vân Trung. Phối hợp với UBND huyện Việt Yên để tìm vị trí xây nhà ở công nhân của Công ty TNHH Luxshare- ICT (Việt Nam).

7. Sở Công Thương: Tập trung phối hợp với các địa phương hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng tại một số CCN đã có chủ đầu tư hạ tầng sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai đầu tư hạ tầng đồng bộ để thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh trong CCN. Phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án: Dự án đầu tư xây dựng kho cảng tổng hợp Petro Bình Minh tại huyện Việt Yên của Công ty TNHH Petro Bình Minh; Đầu tư xây dựng kho xăng dầu Yên Dũng của Công ty TNHH thương mại Công Minh.

8. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Tăng cường triển khai các biện pháp để nâng tỷ lệ các doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm xã hội, phấn đấu đạt 80% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời tình trạng lãn công, đình công, ngừng việc tập thể trên địa bàn tỉnh.

9. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố kịp thời nắm bắt tình hình tại khu vực các khu công nghiệp để chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp từ khi mới nảy sinh; chỉ đạo ngăn chặn các phần tử quá khích, chống đối công tác giải quyết việc đình công, lãn công của cơ quan chức năng, tuyệt đối không để các lực lượng bên ngoài tham gia kích động gây phức tạp tình hình.

10. Yêu cầu các huyện, thành phố:

- Chủ động phối hợp với các ngành liên quan thẩm định chặt chẽ các hồ sơ dự án trên cơ sở vận dụng linh hoạt theo các quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương nắm chắc, chủ động hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư triển khai dự án từ lúc triển khai giải phóng mặt bằng đến khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; chỉ đạo các xã, thôn không được yêu cầu nhà đầu tư phải hỗ trợ các khoản chi ngoài quy định.

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành liên quan tiếp tục rà soát các vị trí có lợi thế thương mại trên địa bàn để lập danh mục báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công bố lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ tạo sự công khai, minh bạch trong thu hút đầu tư; quan tâm rà soát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các khu vực có quy hoạch đất thương mại dịch vụ tại các thị trấn làm cơ sở để công bố danh mục các dự án trong thời gian tới.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nắm chắc tình hình triển khai các dự án trên địa bàn, chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng để sớm triển khai dự án theo tiến độ đã được chấp thuận. Tăng cường nghiêm công tác quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn, chấm dứt tình trạng xây dựng công trình tại các dự án khi chưa có giấy phép theo quy định. Nếu tiếp tục để xảy ra sai phạm, Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- UBND các huyện Việt Yên và Yên Dũng tiếp tục chủ động phối hợp với các nhà đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội để đẩy nhanh tiến độ các công việc liên quan đến việc đầu tư xây dựng các dự án nhà ở công nhân.

- UBND huyện Việt Yên chủ động phối hợp với các nhà đầu tư để giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án: Dự án đầu tư xây dựng kho cảng tổng hợp Petro Bình Minh của Công ty TNHH Petro Bình Minh; dự án nhà ở xã hội KCN Vân Trung, Đình Trám; dự án sân golf tại xã Trung Sơn... lựa chọn vị trí xây nhà ở công nhân của Công ty TNHH Luxshare- ICT (Việt Nam).

- UBND huyện Hiệp Hòa tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng KCN Hòa Phú.

- UBND huyện Lục Nam phối hợp với nhà đầu tư để triển khai dự án sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường An.

- UBND các huyện Lục Ngạn, Lạng Giang, Hiệp Hòa và UBND thành phố Bắc Giang chủ động hỗ trợ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC triển khai các công việc liên quan đến các dự án đang triển khai tại địa phương.

11. Yêu cầu các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của tỉnh tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm, quan tâm đến chất lượng công trình và an toàn lao động, môi trường; kịp thời giải quyết hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

12. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tổ chức họp 01 lần/quý, hàng tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành xây dựng báo cáo thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, doanh nghiệp và đề xuất hướng giải quyết, tháo gỡ) gửi về Văn phòng UBND tỉnh, giao Văn phòng tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo cụ thể các ngành, địa phương giải quyết.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề các ngành, các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận: ✓

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HòND, UBND các huyện, thành phố;
- Các Ban QLDA ĐTXD DD&CN tỉnh; ĐTXD các công trình GT tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Các thành viên Tổ công tác;
- VP UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TH, TKCT, XD,KT,TN,MT;
 - + Lưu: VT, ĐT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
VĂN PHÒNG**



Ngô Thanh Linh